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บริษทั  ดคีอนโปรดกัส์  จ ำกดั  (มหำชน) 
DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 
3300/57 ตึกชา้ง อาคารบี ชั้น 8  ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900โทร 0-2937-3312 โทรสาร 0-2937-3328 

 
 

รำยงำนกำรประชุมวสิำมญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2560 
ของ 

                   บริษทั ดีคอนโปรดักส์ จ ำกดั (มหำชน) 
           
 

ประชุมเม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2560  เวลา 10.00 น.  ณ หอ้งประชุม ตึกชา้ง อาคารบี ชั้น 18                               
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
 
กรรมกำรบริษัทฯ และผู้บริหำรทีเ่ข้ำร่วมประชุม 

1.รองศาสตราจารย ์ดร.ต่อตระกูล     ยมนาค      ประธานกรรมการบริษทั 
2.นางพิสมยั บุณยเกียรติ  กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
3.นายวทิวสั พรกุล  กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
4.นายวนัชยั ตนัติกุล  กรรมการ, กรรมการตรวจสอบและกรรมการ 
   พิจารณาค่าตอบแทน 
5.นายชนะ โตวนั  กรรมการและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
6.นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง  กรรมการและเลขานุการบริษทั 
7.นายจีรเดช วรัิชชยั  กรรมการ 
8.ดร.กวนิ วรกาญจนา  รองกรรมการผูจ้ดัการ สายวศิวกรรม  

 
เร่ิมกำรประชุม   เวลา 10.00 น.  

การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2560 ของ บริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จ  ากดั (มหาชน) มีผูถื้อ 
หุน้มาประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 48 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 2,515,675,686 หุน้ และมีการมอบฉนัทะ จ านวน 20 
ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 296,246,206 หุ้น รวมทั้งส้ิน 68 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 2,811,921,892 หุ้น คิดเป็นอตัรา
ร้อยละ 59.18 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้ งหมด ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผู ้ถือหุ้น เป็นจ านวนเงิน 
475,159,999.10 บาท อนัเป็นครบองคป์ระชุมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ แลว้ 
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ส าหรับการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใส บริษทัฯ ไดเ้ชิญผูถื้อหุ้นรายยอ่ย
เป็นกรรมการในการตรวจนบัคะแนน 2 ท่าน โดยบริษทัจะแสดงคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นทุกวาระท่ีมีการลงมติ
ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผลทนัที ซ่ึงวธีิการออกเสียงลงคะแนน บริษทัฯ ขอช้ีแจงขั้นตอนใหผู้ถื้อหุน้ทราบ ดงัน้ี 

1. การออกเสียงลงคะแนนจะใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงท่ีเจา้หนา้ท่ีไดจ้ดัเตรียมใหข้ณะลงทะเบียน 
ก่อนการประชุม ซ่ึงผูถื้อหุน้แต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุน้ท่ีถืออยู ่โดยถือวา่ 1 หุน้ มี 1 เสียง ส าหรับผูรั้บ
มอบฉนัทะ ซ่ึงผูถื้อหุน้ไดอ้อกเสียงมาในใบมอบฉนัทะแลว้ วา่เห็นดว้ย หรือไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ในแต่
ละวาระการประชุม บริษทัฯ จะถือตามความประสงค์ของผูถื้อหุ้น ผูรั้บมอบฉันทะจะไม่มีสิทธ์ิออกเสียงในท่ี               
ประชุมอีก 

2. เม่ือจบการช้ีแจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุมแลว้ ประธานฯ จะสอบถามผูถื้อหุน้ 
และเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น โดยผูถื้อหุ้นท่านใดประสงคจ์ะแสดงความคิดเห็นให้ยกมือข้ึน พร้อมแจง้            
ช่ือ – นามสกุล ก่อนแสดงความคิดเห็น หากไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใด มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการ คือ ไม่
เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ประธานฯ จะผา่นไปพิจารณาเร่ืองในวาระถดัไป โดยถือวา่ผูถื้อหุ้นมีมติเป็นเอกฉนัท์
เห็นดว้ย หรืออนุมติัตามท่ีคณะกรรมการน าเสนอในวาระนั้น ทั้งน้ี บริษทัฯ จะแสดงผลคะแนนให้รับทราบใน
แต่ละวาระการประชุม 

3. หากมีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ย ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ หรือตอ้งการงดออกเสียงใน 
วาระใด ขอให้ผูถื้อหุ้นท่านนั้นยกมือข้ึน เพื่อให้ประธานฯ กล่าวสอบถามผูถื้อหุ้น ในกรณีน้ี ให้ผูถื้อหุ้นซ่ึงไม่
เห็นดว้ย หรือตอ้งการงดออกเสียง ส่งบตัรลงคะแนนเสียงเฉพาะวาระท่ีพิจารณานั้นเพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ 
น ามาลงคะแนนเสียงและแจง้ใหท่ี้ประชุมรับทราบ 

4. ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงพ้นจากต าแหน่งตามวาระ บริษทัฯ จะเชิญ
กรรมการผูถู้กเสนอช่ือแต่งตั้งให้เป็นกรรมการออกนอกห้องประชุมก่อน และบริษทัฯ จะขอเก็บบตัรลงคะแนน
เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ภายหลงัจากผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านเสร็จเรียบร้อยแลว้ในคราว
เดียวกนั 

5. ผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เขา้ใจวธีิการออกเสียงลงคะแนน สามารถสอบถามเจา้หนา้ท่ีซ่ึงจะคอย 
อ านวยความสะดวก และอธิบายให้เขา้ใจได ้โดยการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังน้ีบริษทัฯ จะให้มีการบนัทึกภาพการ
ประชุมเป็นคลิปไฟล์เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทัฯ เพื่อให้บริการผูถื้อหุ้นท่ีสนใจ และไม่มีโอกาสเขา้ร่วม
ประชุม  
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วำระที ่1          ประธำนคณะกรรมกำรบริษัทแจ้งทีป่ระชุมเพ่ือทรำบ 
  ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560 โดยมีวาระการประชุมทั้งส้ิน 7 วาระ 
ซ่ึงมีวาระท่ีส าคญัไดแ้ก่ การพิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ 
ให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ คร้ังท่ี 2 (ESOP#2) พิจารณาอนุมติัการเพิ่มทุน         
จดทะเบียน และพิจารณาอนุมติัแผนการจดัหาเงินทุนจากแหล่งภายนอกเพิ่มเติม โดยการออกตราสารหน้ี  
  
วำระที ่2          พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี คร้ังที ่1/2560 เม่ือวนัที ่                        

27 เมษำยน 2560 
นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ กล่าววา่บริษทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานการ 

ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 ซ่ึงจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 และได้เผยแพร่ทางเวปไซต์ของ
บริษทั รวมทั้งไดน้ าไปยืน่ต่อกระทรวงพาณิชยภ์ายใน 14 วนั ตามท่ีกฎหมายก าหนด ไม่ปรากฎวา่มีผูใ้ดคดัคา้นหรือ
ขอแกไ้ขใดๆ ดงัปรากฎในส าเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบ 1 ในเอกสารการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ัง
ท่ี 1/2560 คณะกรรมการบริษทัฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมดงักล่าวเรียบร้อยแล้ว จึง
เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 
  นายศกัด์ิชัย สกุลศรีมนตรี ผูถื้อหุ้น สอบถามว่าในวาระท่ี 3 ในรายงานการประชุม มีการตั้ง
ส ารองหน้ีสงสัยจะสูญไวส้ าหรับโครงการหน่ึง จึงตอ้งการทราบวา่ด าเนินการเร่ืองน้ีอยา่งไรบา้ง  
  นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ กล่าววา่ในปีท่ีแลว้มีการตั้งส ารองดอ้ย
ค่า 2 รายการ ไดแ้ก่ การตั้งส ารองดอ้ยค่าของเคร่ืองจกัรมวลเบา จ านวน 14 ลา้นบาท และตั้งส ารองหน้ีสงสัยจะสูญ
ของลูกหน้ีรายหน่ึง จ านวนเงินประมาณ 3 ลา้นบาท ในส่วนน้ีเราไดพ้ยายามติดตามทวงถามกบัทางลูกหน้ีแต่ยงัไม่
มีความคืบหนา้ 
  นายศกัด์ิชยั สกุลศรีมนตรี ผูถื้อหุ้น สอบถามวา่คอนโดมิเนียม ดีคอนไพร์ม-ไทรมา้ มียอดขายก่ี
เปอร์เซ็นต ์และตอนน้ีด าเนินการก่อสร้างถึงชั้นท่ีเท่าไหร่ 
  นายวทิวสั  พรกุล  ประธานกรรมการบริหาร กล่าววา่ในการสร้างคอนโดมิเนียมนั้นจะมีประมาณ
การรับรู้รายไดป้ระมาณ 3 ปีขา้งหนา้ ในปีแรกเป็นเร่ืองของการขออนุญาต EIA และการเขียนแบบ อีกสองปีเป็น
เร่ืองของการก่อสร้าง และทางบริษทัฯ ไดต้ระหนกัวา่ช่วงน้ีจะเป็นช่วงท่ีเศรษฐกิจไม่ดี ธนาคารจะปล่อยกูย้าก และ
ในวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัฯ จะเปิดตวัโปรโมชัน่ลดราคาคอนโดมิเนียม ดีคอนไพร์ม-ไทรมา้ มีห้องตวัอยา่ง
ตกแต่งไวอ้ยา่งสวยงามพร้อมเขา้ชม เพื่อน าเงินไปสร้างคอนโดมิเนียมแห่งใหม่ท่ี อ.แพรกษา ส่วนเงินท่ีเพิ่มทุนไป
นั้นยงัเหลือประมาณ 400 ลา้นบาท มีวงเงินท่ีจะสามารถน ามาใชส้ร้างตึกใหม่ได ้หากไม่ไดเ้พิ่มทุนไวก่้อนหนา้น้ี
อาจจะสร้างตึกไม่ส าเร็จเน่ืองจากขาดสภาพคล่องดา้นการเงินได ้และ ณ วนัน้ีคอนโดมิเนียม ดีคอนไพร์ม-ไทรมา้ 
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มียอดจอง 10 เปอร์เซ็นต ์และจะท าโปรโมชัน่ในวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 โดยก าลงัจดัท าหนงัสือข่าวใหท้่านผูถื้อหุ้น      
ดีคอน จ านวนประมาณ 11,500 คน เพื่อแจง้ข่าวดีให้ผูถื้อหุ้นว่าหากท่านใดซ้ือคอนโดมิเนียมจะไดส่้วนลดพิเศษ 
มูลค่า 30,000 บาท  
   
มติ ท่ีประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู ้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2560                    

ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี                         
เห็นดว้ย   2,852,423,396 หุน้  คิดเป็นร้อยละ 100.00  
ไม่เห็นดว้ย            0 หุน้  คิดเป็นร้อยละ     0.00  
และผูง้ดออกเสียง         0 หุน้ 
 

หมายเหตุ:  มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่ม 33 คน คิดเป็นจ านวนหุน้ 40,501,504 หุน้ 
 
 

วำระที ่3          พจิำรณำอนุมัติกำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ ให้แก่ 
                            กรรมกำรและพนักงำนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ คร้ังที ่2 (ESOP#2) 

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ กล่าววา่เพื่อเป็นการรักษาทรัพยากร
บุคคลท่ีทรงคุณค่าของบริษทัฯ และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานให้กบักรรมการและพนกังานในการท างาน
กบับริษทัฯ ต่อไปในระยะยาว เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กบัองคก์ร และให้เกิดความย ัง่ยืนในการประกอบ
ธุรกิจ คณะกรรมการบริษทัฯ จึงเห็นสมควรน าเสนอขออนุมติัท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อออกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 2 (ESOP#2) ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทัฯ และ
บริษทัในเครือจ านวนไม่เกิน 142,446,000 หน่วย โดยก าหนดราคาการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิจากราคา
หุ้นของบริษทัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัในช่วงระยะเวลา 15 วนัก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ใบส าคญั
แสดงสิทธิดังกล่าวมีรายละเอียด ลักษณะ รวมถึงสิทธิ และเง่ือนไขตามรายละเอียดตามส่ิงท่ีแนบมาด้วย
หมายเลข 3 ในเอกสารการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2560 โดยบริษทัฯ จะจดัสรรหุ้นสามญัเพื่อรองรับ
การใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี จ  านวนไม่เกิน 142,446,000 หุ้น (มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท) 
คิดเป็นร้อยละ 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ 

โดยมติอนุมติัในวาระน้ีจะตอ้งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของคะแนนเสียงทั้งหมดของ
ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และตอ้งไม่มีผูถื้อหุ้นซ่ึงถือรวมกนัเกินกวา่ร้อยละสิบของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงคดัคา้นการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี 

นายสุพจน์ พงศ์กิดาการ ผูถื้อหุ้น กล่าวแสดงความคิดเห็นว่าการออกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิดงักล่าวในช่วงน้ีเป็นระยะเวลาท่ีไม่เหมาะสม เน่ืองจากควรท าในช่วงท่ีหุ้นอยูใ่นช่วงขาข้ึน และหวงั
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วา่เม่ือพนกังานไดรั้บ ESOP แลว้จะท างานไดต้ามเป้าหมายท่ีวางไว ้ทั้งในส่วนของยอดขายคอนโดมิเนียมและ
วสัดุก่อสร้าง 

นายวิทวสั  พรกุล  ประธานกรรมการบริหาร กล่าววา่ไดค้าดการณ์วา่เศรษฐกิจจะดีในปี 2564 
ถึงปี 2565 จึงไดเ้ตรียมออก ESOP ในช่วงน้ี ซ่ึงเป็นช่วงเศรษฐกิจและราคาหุ้นอยูใ่นช่วงขาลง และให้พนกังาน
ขายในปีท่ีเศรษฐกิจดีเพื่อจะไดมี้ก าไรในส่วนต่างของราคาหุน้ 

นายอนุ วอ่งสารกิจ ผูถื้อหุ้น กล่าวสอบถามวา่สาเหตุท่ีให้ใชสิ้ทธิไดค้ร้ังแรกในปี 2564 ซ่ึงเห็น
วา่ระยะเวลา 3 ปี เป็นเร่ืองยากท่ีจะจูงใจพนกังาน 

นายวิทวสั  พรกุล  ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่าจากวนัน้ีระยะเวลา 3 ปี คือปี 2564 นั้น 
คาดคะเนวา่จะท าใหพ้นกังานมีส่วนต่างของราคาหุน้มาก แต่คาดวา่จะมีก าไรสูงสุดในปี 2567 ถึงปี 2568 

นายพิพทัธ์ วิริยะเมตตากุล ผูรั้บมอบฉนัทะ สอบถามวา่ ราคาประเมินเฉล่ียอยูท่ี่ 0.59 บาท ถา้
ราคาช่วงนั้นต ่าวา่ราคาดงักล่าว จะท าใหเ้กิดค่าใชจ่้ายและมีก าไรลดลง บริษทัฯ จะมีมาตรการรับผดิชอบอยา่งไร 

นายวิทวสั  พรกุล  ประธานกรรมการบริหาร กล่าววา่รอบท่ีแลว้ราคาอยูท่ี่พาร์ 1 บาท ปัจจุบนั
ทาง กลต. ไดเ้ปล่ียนขอ้ก าหนดวา่วนัท่ีเราออก ESOP นั้น ยกตวัอยา่งเช่น เราจะเสียส่วนต่างเน่ืองจากราคาพาร์
ตอนน้ีเราอยูท่ี่ 0.10 บาท ตอนน้ีราคาหุ้นอยูท่ี่ 0.60 บาท โดยผูถื้อหุน้จะเสียประโยชน์ 0.50 บาท ดงัน้ีจึงตอ้งออก 
ESOP ในราคาเฉล่ีย 15 วนั จึงไดร้าคาเฉล่ียท่ี 0.59 บาท จึงไม่ตอ้งมีการขาดบนัทึกขาดทุนสะสมในบญัชี และ
จ านวนหุน้ท่ีออกไปเพียงแค่ 3 เปอร์เซ็นตเ์ท่านั้น   
 
 

มติ  ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้อนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัของ 
บริษทัฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ คร้ังท่ี 2 (ESOP#2) 
จ  านวนไม่เกิน 142,446,000 หน่วย ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี   
เห็นดว้ย   2,892,619,307 หุน้  คิดเป็นร้อยละ 100.00  
ไม่เห็นดว้ย                        0 หุน้  คิดเป็นร้อยละ   0.00  
และผูง้ดออกเสียง                    0 หุน้ 
 

หมายเหตุ:  มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่ม 38 คน คิดเป็นจ านวนหุน้ 40,195,911 หุน้ 
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วำระที ่4            พจิำรณำอนุมัติกำรเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยกำรออกหุ้นสำมัญและกำรจัดสรรหุ้น
สำมัญเพิม่ทุน เพ่ือรองรับกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญของใบส ำคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสำมัญ
ของบริษัททีจ่ ำหน่ำยให้แก่กรรมกำรและพนักงำนของบริษัทฯ คร้ังที ่2 (ESOP#2)  
นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ กล่าววา่สืบเน่ืองจากการออกและ 

เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 2 (ESOP#2) วาระท่ี 3 บริษทัฯ จะต้อง
ด าเนินการออกและจดัสรรหุ้นสามญัจ านวน 142,446,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้
สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัดงักล่าว คณะกรรมการจึงเห็นสมควรน าเสนอท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 142,446,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท 
และจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวนดงักล่าวทั้งจ  านวน เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ
หุ้นสามญัของบริษทัฯ ตามโครงการ ESOP คร้ังท่ี 2 โดยทุนจดทะเบียนเดิมของบริษทัฯ เท่ากบั 542,755,742.90 
บาท จะเพิ่มเป็น 557,000,342.90 บาท 

นายศกัด์ิชยั สกุลศรีมนตรี ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่รวม Warrant ท่ีจะแปลงในปีหนา้แลว้ใช่ 
หรือไม ่และมัน่ใจวา่พนกังานทุกคนจะรับ ESOP ทั้งหมดใช่หรือไม่ 

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ กล่าววา่รวม Warrant เรียบร้อยแลว้  
และคิดวา่กรรมการและพนกังานทุกคนจะรับ ESOP ทั้งหมด 
 

มติ ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ โดยการออกหุ้น
สามญัและการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัท่ีจ  าหน่ายให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษทัฯ คร้ังท่ี 2 
(ESOP#2)  ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี   
เห็นดว้ย   2,892,619,307 หุน้  คิดเป็นร้อยละ 100.00  
ไม่เห็นดว้ย                        0 หุน้  คิดเป็นร้อยละ   0.00  
และผูง้ดออกเสียง                    0 หุน้ 
 

 
วำระที ่5            พจิำรณำอนุมัติแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบักำร

เพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ กล่าววา่สืบเน่ืองจากการพิจารณา 

อนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียน ในวาระท่ี 4 บริษทัฯ ตอ้งด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั 
ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน โดยแกไ้ขใหเ้ป็นดงัน้ีคือ 
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  ทุนจดทะเบียน            557,000,342.90 บาท 

  แบ่งออกเป็น     5,570,003,429 หุน้ 
 มูลค่าหุน้ละ                     0.10   บาท 
  โดยแบ่งออกเป็น 
 หุน้สามญัจ านวน     5,570,003,429 หุน้ 

 หุน้บุริมสิทธิ               0 หุน้ 
 ทั้งน้ี ใหบุ้คคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรม 
พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค าเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 
 
 

มติ ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4 เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี   
เห็นดว้ย   2,892,619,307 หุน้  คิดเป็นร้อยละ 100.00  
ไม่เห็นดว้ย                        0 หุน้  คิดเป็นร้อยละ   0.00  
และผูง้ดออกเสียง                    0 หุน้ 

 
 

วำระที ่6           พจิำรณำอนุมัติแผนกำรจัดหำเงินทุนจำกแหล่งภำยนอกเพิม่เติม โดยกำรออกตรำสำรหนี ้ 
นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ กล่าวว่าเน่ืองจากบริษทัฯ มีแผนท่ี

จะตอ้งใช้เงินลงทุนในโครงการต่างๆ อีกเป็นจ านวนมาก จึงควรมีแผนการจดัหาเงินทุนจากแหล่งภายนอก
เพิ่มเติมโดยวิธีการออกตราสารหน้ี ซ่ึงอาจเป็นการออกหุ้นกู้ การออกตัว๋แลกเงิน การออกตัว๋สัญญาใช้เงิน 
นอกเหนือจากการกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินตามวิธีการปกติทัว่ไป ซ่ึงจะช่วยลดค่าใช้จ่ายตน้ทุนทางการเงิน
ของบริษทัได ้อีกทั้งเป็นวงเงินส ารองไวเ้พื่อใชใ้นการลงทุนโครงการต่างๆ 

ทั้งน้ี ในการลงทุนโครงการต่างๆ นั้นคณะกรรมการจะไดพ้ิจารณาถึงตน้ทุนโครงการตน้ทุน
ทางการเงิน และผลตอบแทนการลงทุนของโครงการต่างๆ ตลอดจนความเส่ียงในการลงทุนอยา่งรอบคอบ 

คณะกรรมการฯ เห็นสมควรน าเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแผนการจดัหาเงินทุน 

จากแหล่งภายนอกเพิ่มเติมโดยวธีิการออกตราสารหน้ี ตามรายละเอียดดงัน้ี 

ประเภท   :  ตราสารหน้ีทุกประเภท ตามความเหมาะสมในแต่ละขณะท่ีมีการออกและเสนอขาย 
สกุลเงิน   :  สกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินอ่ืน 
วงเงิน                  :   วงเงินไม่เกิน 2,000 ลา้นบาท (สองพนัลา้นบาท) หรือสกุลเงินอ่ืน ในอตัราท่ีเทียบเท่า 

โดยใช้อัตราแลกเปล่ียนในขณะท่ีมีการจัดออก แต่ละคราวได้ตามท่ี บริษัทฯ จะ
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เห็นสมควรทั้งน้ี หากมีการซ้ือคืน และ/หรือ ไถ่ถอนตราสารหน้ี ไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆ
อนัมีผลใหเ้งินตน้คงคา้งของตราสารหน้ีลดลง ใหบ้ริษทัฯสามารถออกตราสารหน้ี  
 เพื่อทดแทนตราสารหน้ีเดิมท่ีมีการซ้ือถือ และ/หรือ ไถ่ถอนได้ในวนัเดียวกัน 
(Revolving) ซ่ึงมูลค่าตราสารหน้ีคงคา้ง ณ ขณะใดขณะหน่ึงจะตอ้งมีจ านวนไม่เกิน
วงเงินท่ีขออนุมติั 

การเสนอขาย        :  เสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป และ/หรือ เสนอขายในวงจ ากดั และ/หรือ เสนอขาย
ให้แก่ผูล้งทุนสถาบนัและ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ ทั้งหมดหรือบางส่วน ตามหลกัเกณฑ์
ของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ส านักงาน
 คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ม่วา่จะเสนอขายภายในประเทศ 
หรือต่างประเทศ โดยอาจแบ่งการเสนอขายในคร้ังเดียวหรือหลายคร้ังก็ได ้ข้ึนอยู่กบั
ดุลพินิจและความจ าเป็นในการใชเ้งินของบริษทั 

อาย ุ  :  ไม่เกิน 5 ปี ทั้งน้ี ใหส้อดคลอ้งตามเกณฑข์องกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 

อตัราดอกเบ้ีย  :  ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขาย 

ตลาดรอง  :         บริษทัฯ อาจจดทะเบียนตราสารหน้ี กบัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย หรือตลาดรอง 
อ่ืนใดตามความเหมาะสม 
 

  รวมถึงขอมอบอ านาจให้ ประธานกรรมการบริหาร เป็นผูมี้อ  านาจในการก าหนดหลกัเกณฑ์ 
เง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายตราสารหน้ี ตามความจ าเป็นและเห็นสมควร
ท่ีจะตอ้งก าหนดตามกฎหมาย รวมถึงการน าตราสารหน้ี ดงักล่าวไปจดทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 
(The Thai Bond Market Association) หรือ ตลาดรองอ่ืนใดตามความเหมาะสม ตลอดจนให้มีอ านาจด าเนินการ
ขออนุญาต เปิดเผยข้อมูลและด าเนินการอ่ืนใดกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง การแต่งตั้งท่ีปรึกษาหรือบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายตราสารหน้ี รวมทั้งการเขา้ท าการ ตกลง การลงนามและการแกไ้ขเอกสาร
และสัญญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและมีอ านาจในการด าเนินการใดๆเพื่อใหก้ารออกและเสนอขายตราสารหน้ี ประสบ
ผลส าเร็จ      

นายศกัด์ิชยั สกุลศรีมนตรี ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่สามารถไถ่ถอนออกก่อนไดห้รือไม่ มีขอ้ดี 
ขอ้เสียในการออกหุน้กู ้และมีแผนงานท่ีชดัเจนท่ีจะมีเงินจ่ายค่าดอกเบ้ียหรือไม่ 

นายวทิวสั  พรกุล  ประธานกรรมการบริหาร กล่าววา่ถา้เราจะกูร้ะยะยาว เช่น ซ้ือท่ีดินแลว้กวา่ 
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จะจดัสรรหมดตอ้งใช้เวลา 3 ถึง 5 ปี ได้มีการท าการคาดการณ์รับรู้ก าไรท่ีชัดเจน คิดว่ามีความสามารถจ่าย
ประมาณ 100 ลา้นบาท โดยไม่ผิดนดัช าระหน้ีกบัทางธนาคารแน่นอน ส่วนเร่ืองการปันผลจะข้ึนอยูก่บัผลก าไร
ของบริษทัและสภาพคล่อง ช่วงท่ีเศรษฐกิจขาข้ึนบริษทัฯ ปันผลเกือบ 100 เปร์เซ็นต ์และปีท่ีแลว้ปันผลตามขั้น
ต ่า 25 เปอร์เซ็นต ์เน่ืองจากบริษทัฯ มีภาระตอ้งใชเ้งินและไดท้  าการเพิ่มทุนไป  

นายสุพจน์ พงศกิ์ดาการ ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่หุน้กูข้องเรามีการจดัอนัดบัอยา่งไร 
นายวทิวสั  พรกุล  ประธานกรรมการบริหาร กล่าววา่หากจะใหค้นกูเ้งิน จะดูวา่เขามีหน้ีมาก 

หรือไม่ มีส่วนของผูถื้อหุ้นเท่าไหร่ แต่เวลาออกหุ้นกู ้คนท่ีจะน าเงินมาให้บริษทักู ้บริษทัประเมินไม่ไดใ้ช้วิธี
ประเมินแบบเดียวกนั อีก 2 เดือนคาดวา่จะไดรั้บผลการประเมิน โดยเขาจะดูวา่บริษทัฯ อยูใ่นหมวดใด หากเป็น
หมวดวสัดุก่อสร้าง จะอยูใ่นกลุ่มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นกั ถึงอยา่งไรจะตอ้งมาเจรจากบัทางสถาบนัการเงินเพื่อออก
หุน้กู ้ 

นายพิพทัธ์ วริิยะเมตตากุล ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ท่ีผา่นมามีเงินท่ีไดจ้ากการเพิ่มทุนประมาณ 400  
ลา้นบาท และ DCON-W2 ประมาณ 100 ลา้นบาท รวมถึงการขายท่ีดินอีก 149 ลา้นบาท และในปี 2562 ท่ีจะได้
จากการแปลงสภาพ  DCON-W1 อีกประมาณ 200 ลา้นบาท น่าจะเพียงพอต่อการซ้ือท่ีดินเพื่อเก็บไวล้งทุน และ
ยงัไม่มีก าหนดในการซ้ือท่ีดิน และเน่ืองจากการออกหุน้กูจ้ะมีค่าใชจ่้ายในการประเมิน และยงัไม่มีความจ าเป็นท่ี
จะตอ้งใชเ้งินจ่ายค่าดอกเบ้ีย 

นายวทิวสั  พรกุล  ประธานกรรมการบริหาร กล่าววา่การเพิ่มทุนในรอบท่ีแลว้จบไปแลว้ เหลือ 
เพียงแต่  DCON-W1 ซ่ึงเงินจะทะยอยเข้ามาไม่แน่นอน เน่ืองจากเร่ิมแปลงสภาพได้จนถึงเดือนพฤษภาคม                
ปี 2562 ข้ึนอยูก่บัผูถื้อหุ้นว่าจะใชสิ้ทธิหรือไม่ การแปลงสภาพ DCON-W1 รอบท่ีผา่นมามีเงินเขา้มาเพียงหลกั
แสนบาทเท่านั้น และหากแปลงสภาพจนครบก็จะมีเงินเขา้มาประมาณ 200 ลา้นบาท คงไม่เพียงพอท่ีจะซ้ือท่ีดิน
มูลค่าประมาณ 700 ถึง 800 ลา้นบาท ส าหรับเงินท่ีไดจ้ากการเพิ่มทุน DCON-W2 และเงินจากขายท่ีดิน ท่ีเหลือ
ประมาณ 400 ลา้นบาทนั้น จะใชส้ าหรับการสร้างคอนโดมิเนียมท่ีไทรมา้ใหส้ าเร็จ ซ่ึงการสร้างตึกสูงนั้นจะตอ้ง
ใชเ้งินประมาณ 1,000 ลา้นบาท จึงตอ้งการส ารองเงินไวเ้พื่อซ้ือท่ีดิน ซ่ึงมีมาเสนอขายทุกวนั วาระน้ีจึงเป็นการ
ขอวงเงินเพื่อให้มีเงินส ารองไวใ้ช้ไดท้นัที ส ารองไวห้ากโครงการคอนโดมิ เนียมท่ีไทรมา้มียอดขายไม่ถึง 50 
เปอร์เซ็นต ์ท าใหเ้งินไม่เพียงพอในการสร้างโครงการคอนโดมิเนียมต่อไปท่ี อ.แพรกษา 

นายเดชา สุนทรารชุน ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่อยากทราบสัดส่วนของการใชเ้งิน 2,000 ลา้นบาท  
และการออกหุน้กู ้เม่ือเทียบกบัการกูแ้บงค ์มีความรวดเร็วและสะดวกกวา่อยา่งไร และมีแผนท่ีจะใชเ้งินก่อสร้าง
มูลค่า 1,000 ลา้นบาทใช่หรือไม่ 

นายวทิวสั  พรกุล  ประธานกรรมการบริหาร กล่าววา่การออกหุน้กูต้อ้งพิจารณาวา่จะใชใ้น 
ระยะยาวหรือระยะสั้น หากเป็นระยะสั้นตอ้งจ่ายดอกเบ้ียสูง และสามารถเรียกเงินคืนไดทุ้กเม่ือ ปัจจุบนัหากเป็น
ตราสารหน้ีระยะยาว 6 ถึง 7 ปี สามารถน าไปขายตลาดรองได ้เน่ืองจากไดด้อกเบ้ียสูง แผนในอนาคตคือเราจะ
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ออกหุน้กูแ้บบท่ีคืนไดทุ้กเม่ือจะไดไ้ม่มีภาระดอกเบ้ีย และบริษทัฯ ไดว้างแผนจะสร้างคอนโดมอเนียมซ่ึงจะตอ้ง
ใชเ้งินประมาณ 1,000 ลา้นบาท 

นายเดชา สุนทรารชุน ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ผูถื้อหุน้จะไดรั้บสิทธิพิเศษหุน้กูก่้อนหรือไม่ 
นายวทิวสั  พรกุล  ประธานกรรมการบริหาร กล่าววา่จะรับไวพ้ิจารณาความเป็นไปไดท่ี้จะให ้

สิทธิกบัผูถื้อหุน้ท่ีจะซ้ือหุน้กูก่้อน 
นายศกัด์ิชยั สกุลศรีมนตรี ผูถื้อหุน้ กล่าววา่ ไดมี้ระบุไวแ้ลว้วา่หุน้กูส้ามารถเสนอขายแก่ 

ประชาชนทัว่ไปไดด้ว้ย และถามค าถามวา่คอนโดมิเนียมท่ีแพรกษา มีราคาขาย 50,000 บาทต่อตารางเมตร สูงสุด 
78,000 บาทต่อตารางเมตร และราคาเฉล่ียอยูท่ี่ 68,000 บาทต่อตารางเมตร ยงัคงราคาเดิมอยูห่รือไม่ 

นายวทิวสั  พรกุล  ประธานกรรมการบริหาร กล่าววา่ราคาคอนโดมิเนียมท่ีแพรกษา เร่ิมตน้ท่ี  
50,000 บาทต่อตารางเมตร นั้นจะเป็นหอ้งท่ีขายออกยาก ซ่ึงตอนน้ีอยูใ่นขั้นตอนการออกแบบ 

นายธารา ชลปราณี ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่รายละเอียดของการออกตราสารหน้ีไม่มีเอกสารแนบ 
มาให้ และอายุของหุ้นกูก้  าหนดไวไ้ม่เกิน 5 ปี ท าไมไม่เลือกท่ี 10 ปี เพื่อก าหนดดอกเบ้ียไวเ้ลย และท าไมไม่รอ
ประชุมวาระน้ีในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น เน่ืองจากไม่ใช่เร่ืองเร่งด่วน และหากมีการซ้ือท่ีดินเก็บไวจ้ะมี
ภาษีท่ีดินหรือไม ่

นายวทิวสั  พรกุล  ประธานกรรมการบริหาร กล่าววา่วตัถุดิบท่ีเป็นท่ีดินนั้น ในอดีตท่ีผา่นมา 
เป็นเร่ืองยากจะหาซ้ือท่ีดินได ้และจะตอ้งมีเงินพร้อม ตอนน้ียงัไม่สามารถตอบไดว้า่จะใชเ้วลา 3 เดือนในการซ้ือ
ท่ีดินไดห้รือไม่ หรือ 8 เดือน จะซ้ือท่ีดินไดห้รือไม่ ตอ้งขอชมเชยบริษทัท่ีท าจดัสรรจดัจะมียอดเงินท่ีส ารองไว้
ซ้ือท่ีดินปีละ 10,000 ลา้นบาท จึงจะท าใหมี้ยอดขาย 40,000 ลา้นบาท หากพรุ่งน้ีมีคนมาเสนอขายท่ีดิน 700 ลา้น
บาท และตรงสเปคท่ีตอ้งการ ท่านตอ้งรีบน าเงินไปจ่าย หากรอการจดัประชุมจะไม่ทนัการณ์หากมีโอกาสเช่นน้ี
เขา้มา เราตอ้งเตรียมความพร้อมไวทุ้กนาที ส่วนเร่ืองหุ้นกู ้บริษทัไม่ไดใ้ชเ้งินคร้ังเดียวทั้งหมด 2,000 ลา้นบาท 
และคิดวา่ก าหนดไวไ้ม่เกิน 5 ปี เพียงพอแลว้ เพราะท่ีดินท่ีจะลงทุนน้ีน่าจะมีก าไรภายในระยะเวลา 5 ปี 
 
มติ ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้อนุมติัอนุมติัแผนการจดัหาเงินทุนจากแหล่งภายนอกเพิ่มเติม โดยการ

ออกตราสารหน้ี ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี   
เห็นดว้ย   2,850,939,265 หุน้  คิดเป็นร้อยละ  98.56  
ไม่เห็นดว้ย        41,700,950 หุน้  คิดเป็นร้อยละ    1.44  
และผูง้ดออกเสียง                    0 หุน้ 
 

หมายเหตุ:  มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่ม 6 คน คิดเป็นจ านวนหุน้ 20,908 หุน้ 
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วำระที ่7        พจิำรณำเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 
 

   ประธานฯ ไดเ้ชิญผูถื้อหุน้สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะ  
  นายสุพจน์ พงศ์กิดาการ ผูถื้อหุ้น กล่าวแนะน าว่าบริษทัฯ ควรพิมพช่ื์อ-สกุล และจ านวนหุ้น
ของผูถื้อหุน้ในบตัรลงคะแนน และหวงัวา่ในการประชุมใหญ่สามญัคร้ังหนา้จะไดป้รับปรุงใหดี้ข้ึน 
  นายศกัด์ิชยั สกุลศรีมนตรี ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ไดท้ราบข่าววา่มีกองทุนสนใจซ้ือหุน้ของบริษทั
เป็นความจริงหรือไม ่
  นายวิทวสั  พรกุล  ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่าส าหรับข่าวเช้าน้ี ยงัไม่ไดใ้ห้สัมภาษณ์
ออกไปในช่วงน้ีเลย และแปลกใจท่ีมีข่าวออกมาเช่นน้ี แต่บริษทัฯ ไม่อยากให้กองทุนเขา้มาถือหุ้นไวใ้นจ านวน
มาก จะท าให้หุ้นขาดสภาพคล่อง ทุกวนัน้ีเป็นท่ีน่าดีใจท่ีมีผูถื้อหุ้นประมาณ 11,000 ราย ซ่ึงถือว่ามีผูถื้อหุ้น
จ านวนมาก และกระจายไปทัว่ 

นายเดชา สุนทรารชุน ผูถื้อหุ้น สอบถามวา่ปกติทางบริษทัฯ มีขอ้พิพาทดา้นแรงงานบา้งหรือไม่ 
นายวทิวสั  พรกุล  ประธานกรรมการบริหาร กล่าววา่บริษทัฯ ไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงาน การท่ี 

พนกังานไม่ได้รับ ESOP คร้ังท่ีแลว้เน่ืองจากเพิ่งเขา้มาท างาน และบริษทัฯ ไดจ้ดัสรร ESOP ให้กบัพนกังาน
เสร็จส้ินไปแลว้ ส่วนเร่ืองการท างานวนัเสาร์หากหน่วยงานใดไม่มีความจ าเป็นตอ้งมาท างานวนัเสาร์ ทางบริษทั 
ใหห้ยดุได ้แต่ส าหรับหน่วยงานท่ีมีความจ าเป็นใหพ้นกังานสลบัมาท างานวนัเสาร์ 

นายศกัด์ิชยั สกุลศรีมนตรี ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่บริษทัฯ เคยจดัใหมี้การเขา้เยีย่มชมโรงงาน 
หรือไม ่

นายวทิวสั  พรกุล  ประธานกรรมการบริหาร กล่าววา่ปกติการเยีย่มชมโรงงาน บริษทัฯ จะจดั 
ให้กบัทางลูกคา้เขา้ชมโรงงานเพื่อให้ความมัน่ใจกบัลูกคา้ โดยท่ีบริษทัฯ มีนโยบายวา่จะตอ้งผลิตสินคา้ท่ีดีท่ีสุด
ในประเทศไทย และบริษทัฯ ไดใ้ชม้วลเบาในการสร้างคอนโดมิเนียมท่ีไทรมา้ มีการจดัสาธิตวิธีการใชม้วลเบา
อยา่งถูกวิธี ไม่ให้มีปัญหาแตกร้าว มวลเบา CLC น ้ าซึมผา่นยากท าใหล้ดโอกาสการเกิดเช้ือรา เหมาะส าหรับคน
ท่ีรักสุขภาพ หากเป็นผูถื้อหุ้นมีจ านวนมากกวา่ 10,000 ราย เป็นจ านวนท่ีมากท่ีจะเขา้เยี่ยมชมโรงงาน แต่จะรับ
เร่ืองน้ีไวพ้ิจารณา และส าหรับวนัน้ีการประชุมวนัน้ีซ่ึงเป็นหัวขอ้พิเศษ ขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีให้ความสนใจและ
สละเวลามาร่วมประชุมคร้ังน้ีเป็นจ านวนมาก  

ประธานฯ เรียนเชิญผูถื้อหุน้ใหล้งช่ือผูท่ี้ตอ้งการจะเขา้เยีย่มชมโรงงานไวก่้อน เพื่อรวบรวม 
รายช่ือ และจะเปิดใหล้งช่ือผา่นทางเวป็ไซตข์องบริษทัฯ ต่อไป 

นายธารา ชลปราณี ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ในยคุ 4.0 บริษทัฯ ควรจะปรับวธีิการการลงทะเบียน 
ใหมี้ความรวดเร็วข้ึน 
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นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ กล่าววา่ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
คร้ังท่ีแลว้ บริษทัฯ ได้ใช้วิธีการลงทะเบียนแบบบาร์โคด้ คร้ังน้ีบริษทัฯ คาดการณ์ผิดไม่คิดว่าท่านผูถื้อหุ้นจะ
มาร่วมประชุมจ านวนมาก โดยคร้ังต่อไปบริษทัฯ จะใชว้ธีิการลงทะเบียนและบาร์โคด้เช่นเดิม 
  นายวทิวสั  พรกุล  ประธานกรรมการบริหาร กล่าววา่คร้ังน้ีเป็นการประชุมวสิามญัจึงคาดการณ์
ผูเ้ขา้มาร่วมประชุมไดย้าก และปกติการจดัประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น บริษทัฯ จะจดัประชุมท่ีประชุมหอ้งใหญ่
ชั้นบนซ่ึงจะรองรับผูถื้อหุน้ไดม้ากกวา่หอ้งประชุมน้ี 

นายธารา ชลปราณี ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่บริษทัฯ จะจดัโครงสร้างบริษทัฯ อยา่งไร ซ่ึงเดิมบริษทั 
ท าเก่ียวกบัวสัดุก่อสร้าง และขณะน้ีเร่ิมเน้นทางดา้นอสังหาริมทรัพยม์ากข้ึน และในอนาคตก าไรจากทางดา้น
อสังหาริมทรัพย ์จะมากกวา่ดา้นวสัดุก่อสร้างหรือไม่ 

นายวิทวสั  พรกุล  ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่าเราพยายามจะเพิ่มรายได ้หรือผลก าไร
ใหก้บับริษทัฯ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บประโยชน์สูงสุด โดยศึกษาวา่จะมีวธีิใดบา้ง สุดทา้ยบริษทัฯ เลือกท่ีจะลงทุน
ในส่ิงท่ีคุน้เคยคือดา้นวสัดุก่อสร้าง และอสังหาริมทรัพย ์ 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีมาร่วมประชุมในวนัน้ี และกล่าวปิดการประชุม     
เวลา 12.30 น. 

 
 

    ผูบ้นัทึกการประชุม 

 

 (นางสาวรัฐฐา    เกิดศิริ) 
เลขานุการคณะกรรมการ 

          รับรองรายงานการประชุม 
 

 

(รองศาสตราจารย ์ดร.ต่อตระกูล  ยมนาค) 
                             ประธานท่ีประชุม 
  
                                   


